

Số: /TH-STTTT

Nam Định, ngày tháng 5 năm 2020

TỔNG HỢP
Thông tin báo chí Trung ương viết về Nam Định
(Từ 13/5/2020 đến ngày 19/5/2020)

Qua theo dõi của Sở Thông tin và Truyền thông, từ ngày 13/5/2020 đến 19/5/2020 có khoảng 58 tin, bài trên 29 báo, tạp chí Trung ương phản ánh về Nam Định, trong đó có một số vấn đề được dư luận trong và ngoài tỉnh quan tâm sau đây:

1. Các bài viết phản ánh về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh

- ***Dưa lê thất thu*** là bài viết trên báo **Nông nghiệp Việt Nam** ngày 13/5 ghi nhận những khó khăn của người trồng dưa lê ở xã Nam Dương, huyện Nam Trực do ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh gây hại lan rộng.

- ***Xoá nghèo từ trồng nấm*** là bài viết trên **Thời báo Kinh doanh** ngày 12/5. Sự ra đời của HTX tiểu thủ công nghiệp Linh Phát ở xã Hải Chính, huyện Hải Hậu vào năm 2014 đã giúp hàng trăm hộ gia đình từ chỗ coi trồng nấm ở địa phương là nghề phụ, manh mún, tự phát phát triển mạnh thành một nghề đem lại thu nhập cao, góp phần xoá đói, giảm nghèo.

- Thời gian qua, Hội Nông dân xã Yên Ninh, huyện Ý Yên đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, kinh nghiệm sản xuất, khoa học kỹ thuật, vật tư nông nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm..., giúp hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Hội đã phối hợp với Ngân hàng NN và PTNT tín chấp cho các hộ vay vốn phát triển kinh tế với số dư 697 tỷ đồng; phối hợp với Ngân hàng CSXH tín chấp cho trên 600 hộ nông dân vay vốn người nghèo, cận nghèo vốn nước sạch, vốn học sinh sinh viên, với số dư gần 14 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ nông dân của xã hiện có 21 triệu đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân các chi Hội đạt trên 96 triệu đồng, đã cho trên 10 hộ vay. Đây là thông tin trên báo **Nông thôn ngày nay** ngày 13/5.

- ***Nam Định: Đẩy nhanh rà soát đối tượng thụ hưởng*** là thông tin trên báo **Nông nghiệp Việt Nam** ngày 14/5; ***Dân trí*** ngày 16/5. Theo UBND tỉnh Nam Định, thời gian qua, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, việc xác định danh sách, thẩm định đối tượng là người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội của các huyện, thành phố còn rất chậm. Để tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ người

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ để người dân và doanh nghiệp biết và tham gia giám sát. Khẩn trương lập danh sách, thẩm định đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội cần hỗ trợ, trình UBND tỉnh (qua Sở LĐ-TB&XH Nam Định) chậm nhất ngày 14/5/2020. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm nếu để chậm thời gian xét duyệt cho các đối tượng này.

- **Nam Định: Hơn 4000 hồ sơ được trả kết quả qua bưu chính công ích** là thông tin trên **Ictvietnam.vn** ngày 13/5. Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nam Định, sau 9 tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Hành chính công của Nam Định đã thực hiện trả kết quả 4.132 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong công tác quản lý lĩnh vực bưu chính chuyển phát, các phòng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin (CNTT) Nam Định đã chỉ đạo doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, ngăn chặn bưu gửi có nội dung chống phá Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Đồng thời, phối hợp với Thanh tra Sở TTTT thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động bưu chính. Đáng chú ý, trong năm 2019, việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh đạt 272.000 hồ sơ (tiếp nhận 82.000, trả kết quả 190.000 hồ sơ). Trong đó, chủ yếu là của Bảo hiểm Xã hội, Tư pháp, Giao thông Vận tải, Công an ở các lĩnh vực: cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế; cấp, đổi giấy phép lái xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp, đổi căn cước công dân,... Cùng với đó, Trung tâm hành chính công từ khi đi vào hoạt động từ 1/7/2019 đến nay đã có 4.132 hồ sơ được thực hiện kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại, được tổ chức, cá nhân đánh giá cao.

- Ngày 12/5, Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Nam Định tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ (2015-2020), Đảng bộ Sở Tư pháp đã triển khai toàn diện tất cả các mặt công tác. Trong đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, quản lý Nhà nước đối với công tác phổ biến pháp luật. Trong nhiệm kỳ, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã thực hiện trên 4.000 vụ việc, trợ giúp pháp lý cho hàng nghìn người thuộc diện trợ giúp pháp lý có yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 9 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 47 đồng chí. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên đã được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến trong nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây là thông tin trên báo **Pháp luật Việt Nam** ngày 13/5.

- **Xây dựng nông thôn mới ở Nam Định : Bứt phá về đích** là bài viết trên báo **Đại biểu nhân dân** ngày 17/5. Tỉnh Nam Định triển khai thực hiện Chương

trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản, song cũng gặp không ít khó khăn, nhất là sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đạt “Tinh nông thôn mới”; trong khi đó năm 2016 Chính phủ đã có những điều chỉnh cơ bản về Bộ tiêu chí xã NTM, huyện NTM với nhiều tiêu chí cao hơn, khó hơn. Song nhờ được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Chương trình xây dựng NTM của Nam Định đã đạt những thành tựu rất đáng tự hào.

- Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), ngày 17/5, tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Nam Định (phường Lộc Vượng, TP Nam Định), Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng từ ngày 27/12/2019, trên diện tích rộng 370 m², trong khuôn viên trụ sở Công an tỉnh. Trong đó, tượng Bác cao 3,9 m, đặt trên bệ cao 3,6 m; tượng được đúc toàn thân, dáng đứng trong tư thế đang giao tiếp, đúc bằng đồng nguyên chất, trọng lượng hơn 5,5 tấn. Đây chính là mẫu tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà điêu khắc Phạm Bá Đua trước đó đã được xây dựng tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Đây là thông tin trên các báo **Công an nhân dân; Đại đoàn kết** ngày 18/5; **Baotintuc.vn/TTXVN; Vnews.gov.vn; Truyền hình thông tấn ngày; Đầu tư** (baodautu.vn); **Nhân dân** (nhandan.com.vn); **Công lý** (congly.vn) ngày 17/5...

- **Đảng bộ thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định): Một nhiệm kỳ thắng lợi** là bài viết trên báo **Ngày mới** (ngaymoionline.com.vn) ngày 18/5. Xác định trọng trách là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Nam Định nên 5 năm qua, Đảng bộ TP Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng TP lần thứ XVI (2015- 2020), trong đó có 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch... Kinh tế của thành phố tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 75.000 tỉ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (tỉ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 99,6%); tổng thu NS nhà nước 5 năm đạt gần 11.700 tỉ đồng. Công tác đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị, quản lí đô thị; quản lí đất đai, tài nguyên, môi trường hiệu quả, nhiều dự án lớn đã và đang tạo điểm nhấn cho thành phố như cầu Tân Phong và đường nối quốc lộ 10 - quốc lộ 21B- quốc lộ 38B; khu tái định cư Phúc Trọng, Bãi Viên, hạ tầng khu đô thị mới Hoà Vượng, Thống Nhất; xây dựng khu Trung tâm Lễ hội thuộc Khu di tích Lịch sử - Văn hoá Đền Trần - Chùa Tháp... Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự đổi mới về phương thức hoạt động và có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tại Đảng bộ thành phố có 77 tổ chức cơ sở đảng, trong đó thành lập mới 1 và giảm 16 tổ chức cơ sở đảng, trong nhiệm kỳ kết nạp 1.011 đảng viên mới (đạt 101% chỉ tiêu đề ra). Cùng với tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng, trong nhiệm kỳ, UBKT Thành uỷ cùng cấp uỷ các cấp đã xử lí kỉ luật 108 đảng viên có vi phạm (khiển trách 60, cảnh cáo 17, cách chức 6, khai trừ 25 trường hợp), 1 tổ

chức Đảng bằng hình thức khiển trách; gợi ý kiểm điểm đối với 42 tập thể và 63 cá nhân; tỉ lệ tổ chức cơ sở Đảng TSVM và hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 85- 89%, tỉ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75- 80,2% ...

- Ngày 18/5, Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định”. Đây là hoạt động ý nghĩa của ngành văn hóa tỉnh nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Triển lãm trưng bày với ba chủ đề chính, gồm: “Những nét phác họa cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Bác Hồ với Đảng bộ và nhân dân Nam Định” và “Nam Định làm theo lời Bác”. Đây là dịp để mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Nam Định, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn và tôn vinh, tri ân công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và đạo đức của Người là kim chỉ nam soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi. Đây là thông tin trên các báo **Đại đoàn kết** (daidoanket.vn); **Nhân dân** (nhandan.com.vn); **Vnews.gov.vn**; **Truyền hình Thông tấn 17h ngày 18/5**.

- **Nam Định: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động của thư viện tỉnh** là bài viết trên **Tạp chí Tổ quốc** (toquoc.vn) ngày 18/5. Những năm gần đây, trước yêu cầu của tình hình mới, Thư viện tỉnh Nam Định đã không ngừng sáng tạo, tích cực tìm kiếm, huy động các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, đáp ứng yêu cầu phục vụ bạn đọc. Mỗi năm, Thư viện tỉnh xây dựng, bổ sung từ 500 - 1.000 bản sách cho các kho thư viện và hỗ trợ xây dựng thư viện cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, Thư viện tỉnh đã tiếp nhận 4.721 bản sách từ nhiều nguồn như: sách Chương trình mục tiêu quốc gia, sách Thư viện quốc gia, sách của các nhà xuất bản, sách trao đổi, biếu tặng...

2. Một số thông tin đáng lưu ý.

- **Vụ 'dân tố bị xâm phạm chỗ ở đêm giao thừa': Bắt giam 3 bị can** là thông tin trên báo **Tiền phong** (tienphong.vn) ngày 12/5. Năm 2018, bà Vũ Thị Toán (SN 1963, ở xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định) có đơn phản ánh: vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm 2016, có 4 đối tượng lạ mặt bất ngờ tìm tới nhà vây hãm. Hoảng sợ, gia đình bà Toán đã cầu cứu tới Công an xã Điền Xá, Nam Trực. Sau đó, ông Vũ Thanh Mai, Trưởng Công an xã Điền Xá có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên ông Mai không xử lý vụ việc một cách cương quyết, khiến 4 đối tượng này ngang nhiên ngủ lại gia đình bà Toán qua đêm giao thừa. Không chỉ khủng bố về mặt tinh thần, những đối tượng này còn đập phá tài sản, xúc phạm danh dự mọi người trong gia đình bà Toán ngay trong ngày mùng 1 Tết. Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” đối với Lã Trung Kiên (SN 1972), Nguyễn Hải Sơn (SN 1979) và Phạm Anh Tuấn (SN 1983) cùng trú tại

phường Năng Tĩnh, TP Nam Định. Sau khi Viện KSND phê chuẩn, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 3 bị can Lã Trung Kiên, Nguyễn Hải Sơn và Phạm Anh Tuấn. Công an tỉnh Nam Định cho biết đang mở rộng điều tra vụ án, củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

- **Sự thật bất ngờ việc công nhân Đai hóa thân Nam Định đình công** là thông tin trên báo **Ngày mới** (ngaymoionline.com.vn) ngày 12/5; **Pháp luật Việt Nam** ngày 14/5; **Tuổi trẻ Thủ đô** (tuoitrethudo.com.vn); **Công an nhân dân** (cand.com.vn) ngày 15/5... tiếp tục thông tin về vụ việc xảy ra vào ngày 8/5, bất ngờ có hàng chục công nhân của đai hóa thân hoàn vũ tại Công ty CP Dịch vụ Tang lễ Hoàng Long cùng nghỉ việc. Sự việc này khiến hoạt động của đai hóa thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều gia đình đã đăng lý hỏa táng tại đây trở tay không kịp.

- **Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nam Định "chỉ định thầu" Hệ thống Real-time PCR hơn 4,1 tỷ; Bài 2: Hàng loạt gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế được CDC Nam Định "chỉ định thầu" thế nào?; Bài 3: Doanh nghiệp nào được CDC Nam Định "ưu ái" chỉ định hàng loạt gói thầu thiết bị y tế?** là các bài viết trên báo **Gia đình Việt Nam** (giadinhvietnam.com.vn) ngày 08 và 15/5 thông tin về việc đấu thầu mua sắm Hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử (Real time PCR) và vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nam Định.

- **Nam Định: Xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm hợp đồng thuê đất** của người dân là thông tin trên các báo **Thanh tra** ngày 15/5; **VietnamPlus.vn/Bnews.vn/TTXVN/Baotintuc.vn** ngày 14/5. Người dân hai xã: Xuân Bắc và Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cho Công ty TNHH Cơ khí Đình Mộc (Công ty Cơ khí Đình Mộc) thuê 41ha đất nông nghiệp để trồng lúa. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, công ty này đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phá vỡ mặt bằng đất sản xuất, vi phạm điều khoản quy định trong hợp đồng thuê đất, khiến người dân bức xúc. Ngay sau khi nhận được ý kiến phản ánh của người dân (năm 2018) và xác định: Công ty Cơ khí Đình Mộc đã tự ý đào đất ruộng đắp bờ vùng, bơm nước để có mực nước cao hơn mực nước tự nhiên trên diện tích đất lúa phục vụ nuôi cá, vịt. Huyện đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cơ khí Đình Mộc với số tiền 44 triệu đồng và yêu cầu công ty này khôi phục lại mặt bằng diện tích đất thuê của dân. Hiện đã quá thời hạn phải hoàn trả lại tình trạng đất như ban đầu hơn 8 tháng, song đến ngày 14/5, công ty mới chỉ khắc phục được 3 ao cá nhỏ với khoảng 40% diện tích, còn lại các công trình khác vẫn chưa tiến hành khắc phục. Lãnh đạo UBND huyện Xuân Trường cho biết, trước mắt, huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với UBND hai xã Xuân Bắc, Xuân Vinh tích cực đôn đốc Công ty Cơ khí Đình Mộc đẩy nhanh việc khôi phục lại nguyên trạng đất ruộng như ban đầu để trồng lúa đúng theo hợp đồng đã ký với người dân. Sau khi hết hợp đồng, nếu công ty có nguyện vọng ký tiếp hợp đồng với

người dân để chuyển sang mô hình kinh tế khác, huyện sẽ xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

- ***Nguy hiểm đường ven sông không hộ lan ở Nam Định*** là phóng sự trên **VTV1, Bản tin Chào buổi sáng ngày 18/5**. Tuyến đường ven sông Tài ở xã Xuân Phú, huyện Xuân Trường được xây dựng vào năm 2016. Mặc dù mới được đưa vào sử dụng hơn 2 năm nay nhưng theo người dân sống ở mặt đường bờ sông, đã có 3 người tử vong khi đi qua tuyến đường này. Tai nạn thường xảy ra vào lúc vắng người qua lại. Lãnh đạo UBND huyện Xuân Trường cho biết chưa từng được UBND xã Xuân Phú phản ánh gì về việc mất an toàn giao thông trên tuyến này. UBND huyện sẽ cho cơ quan chuyên môn kiểm tra rà soát ngay lại các điều kiện đảm bảo ATGT tại đây như đặt biển cảnh báo, sơn phản quang cho các cọc ba toa để tăng hiệu ứng cảnh báo hướng dẫn cho người dân tham gia giao thông...

- Vào khoảng 15h, ngày 17/5, trên tuyến QL10, đoạn qua xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 29A-837.87 (chưa xác định được danh tính người điều khiển) đang lưu thông trên đường bất ngờ va chạm với ô tô tải chở xi măng đi hướng ngược lại. Hậu quả, vụ việc khiến 5 người trên ô tô 7 chỗ bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đây là thông tin trên các báo **Đại đoàn kết; Nhân dân ngày 18/5; Baotintuc.vn/TTXVN/VietnamPlus.vn; Tiền phong (tienphong.vn); Pháp luật Việt Nam (baophapluat.vn); Giao thông (baogiaothong.vn) ngày 17/5.../.**

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các đ/c Bộ phận thường trực chỉ đạo, xử lý thông tin báo chí của tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Sở TT&TT;
- Lưu: VT, TTBCXB.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Xuân Mai